



จลสาร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG NEWS

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดโครงการ “สิ่งอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3”



วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส โดยสโมสรนิสิตฯ จัดโครงการ “สิ่งอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2556 รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายทรงพล บำรุงเกาะ นายกสโมสรนิสิตฯ กล่าวรายงาน



ทั้งนี้ สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ จาก 14 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพประกอบกับการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ



การจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาเซียนสู่เอเชียตะวันออก” วิทยากร ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร และ รศ.สีดา สอนศรี/ลงนาม MOU ทั้ง 14 สถาบัน/ พิธีบายศรีสู่ขวัญ งานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงเพื่อนรำ



การประกวด ดาว-เดือน และดินสิ่งอีสานสัมพันธ์/ การแข่งกีฬาหรรษา และพิธีมอบธงสิ่งอีสานแก่เจ้าภาพในครั้งต่อไป มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา จากทั้ง 14 สถาบัน จำนวนกว่า 500 คน





คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมงานเสวนาวิชาการ เพื่อสร้าง Model ในการสร้างสันติภาพในภาคใต้ของไทยจากตัวแบบของมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 11-13 มกราคม 2556 ณ โรงแรม เซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2556 รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจากองค์กร USAID และมูลนิธิเพื่อศึกษาภาพชุมชน เข้าร่วมเสวนาวิชาการเพื่อวางตัวแบบ (Model) สร้างสันติภาพในภาคใต้ของไทย จากตัวแบบของมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ตามงานวิจัยที่คณบดีได้ศึกษาไว้เรื่อง “รัฐและสังคมของฟิลิปปินส์”

โดยในงานดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศของการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาล และเอกชน



รป.บ. สู่การเชื่อมสัมพันธ์คืนสู่เหย้า



วันที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2556 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “รป.บ. สู่การเชื่อมสัมพันธ์คืนสู่เหย้า” ขึ้น ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย และประกันคุณภาพ/ ผู้อำนวยการหลักสูตร รป.บ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

กิจกรรมครั้งนี้มีโครงการเสวนาทางวิชาการ “เรื่อง บทบาทของกรมส่งเสริมฯ กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายประสูตร เหลืองสมานกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ก้าวต่อไปของการปกครองท้องถิ่นไทย” โดย นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพัฒนางานวิชาการ โดยตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะ รวมไปถึงโครงการรกีฬา รป.บ. สู่การเชื่อมสัมพันธ์คืนสู่เหย้า 2555 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตร รป.บ. ตลอดจนได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการของตนเองอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนา ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบัน เป็นการพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นน้อง สืบสวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร รป.บ. เพื่อนำผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร รป.บ. มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดการศึกษา และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

มีคณาจารย์/อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรป.บ. บุคลากรวิทยาลัยฯ ผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 350 คน



แนวทางการเรียนและตอบข้อสอบวิชานิติศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207)



เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยสาขานิติศาสตร์ ได้จัด**โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการเรียนและตอบข้อสอบวิชานิติศาสตร์"** ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ (ตุลาการศาลปกครอง จังหวัดขอนแก่น) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ กล่าวสรุปการบรรยายครั้งนี้ว่า ปัจจุบันสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายผู้ที่เริ่มเรียนกฎหมายส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาว่ามีวิธีการเรียนอย่างไรเพื่อให้สอบผ่านหรือได้คะแนนในระดับดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนตอบข้อสอบ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาลำดับต้นสำหรับผู้เริ่มศึกษาสาขาวิชานี้ ถึงแม้ว่าผู้ศึกษากฎหมายจะอ่านตำราหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถสื่อสารหรืออธิบายข้อสอบที่ถูกต้องได้ ปัญหานี้จึงควรมีการแนะแนวทางแก้ไข ให้มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นิสิต

ในการเรียนและเขียนตอบข้อสอบวิชานิติศาสตร์ และให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับปรุงในการเรียนและการเขียนข้อสอบวิชานิติศาสตร์ ทั้งนี้มีนิสิตสาขานิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 80 คน



บทบาททนายความกับการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขานิติศาสตร์ ได้จัด**โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาททนายความกับการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน"** ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิสันต์ พานิช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อาจารย์วิสันต์ กล่าวสรุปการบรรยายครั้งนี้ว่า รัฐมองชุมชนเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ มีวิถีชีวิตแบบล้าหลัง ไม่มีการจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นระเบียบแบบแผน และไม่พร้อมจะปกครองดูแลตนเอง ต้องอยู่ภายใต้การปกครองดูแลจากรัฐส่วนกลางที่มีวัฒนธรรมสูงกว่า

ได้อย่างทัดเทียม มีเพียงกฎหมายที่กำหนดองค์กรที่เป็นตัวแทนของชุมชนคือพระราชบัญญัติ สภามัครกกรมชน 2551 สิทธิชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในชนบทที่อยู่กับทรัพยากร ยังต้องเผชิญกับการถูกละเมิด ขาดอำนาจการต่อสู้ ขาดเครื่องมือต่อรอง ทำให้ขาดพลังที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมไปถึงให้นิสิตและประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่มีต่อสังคม

มีนิสิตสาขานิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 85 คน



แม้กฎหมายจะบัญญัติถึงความหมายของชุมชนแต่ละประเภทเอาไว้ต่างกัน แต่ก็ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าชุมชนแต่ละประเภทมีสิทธิและหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีกฎหมายลูกออกมารองรับขั้นตอนและกระบวนการใช้สิทธิของชุมชนอย่างชัดเจน

วันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207)



บทบาทของผู้นำในอาเซียน



และการแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน-ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อรรถการวิทยาลักษณ์ เมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-415) ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ “บทบาทของผู้นำในอาเซียน และการแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 1” โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดงาน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึง แนวคิด วิสัยทัศน์ และวิธีการในบทบาทของผู้นำในอาเซียน รวมถึงค่านิยม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น



ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเสวนาทักษะทางวิชาการเรื่อง “บทบาทของผู้นำในอาเซียน” โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นผู้ดำเนินรายการและบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในฟิลิปปินส์ รวมถึงบทบาทของผู้นำในสิงคโปร์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์ บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในอินโดนีเซีย รศ.ดร.ประภัสสร เทพชาตรี บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในไทย ดร.ธัญญทิพย์ ศรีพนา บรรยายเกี่ยวกับบทบาทผู้นำในอินโดจีน และอาจารย์ ขปา จิตต์ประทุม บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในมาเลเซีย



และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 96 ทีม จำนวน 384 คน



ผลการแข่งขัน

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสมเด็จพระพิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร



มีผู้คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวนกว่า 450 คน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะอรรถการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-415)

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207) ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย



โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ และเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPI) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 คน แบ่งเป็นหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 21 คน และหน่วยงานภายนอก จำนวน 64 คน



วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (D-207)

โอกาสและการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ



6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเรียน D-402 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน D-402 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการทำงานให้แก่ นิสิต ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและการทำงานในกระทรวงต่างประเทศ” โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายอรุณ จิวาศักดิ์ธิดธิมมาศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กระทรวงการต่างประเทศและคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมการแนะแนวการทำงานในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน” โดย อ.กันตา วิลลาชัย รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต



และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสและการทำงานในกระทรวงต่างประเทศ” โดย นายอรุณ จิวาศักดิ์ธิดธิมมาศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ทำงานในกิจการต่างประเทศ ทั้งในเชิงกว้างและลึก เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณาจารย์และนิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ นิสิตในการเข้าสู่การทำงานในอนาคต ทั้งนี้มี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน



โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ครั้งที่ 2



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายแผน และประกันคุณภาพ วิทยาลัยการเมืองฯ จัดโครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ครั้งที่ 2 โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน



ภายในโครงการมีการจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต” การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการผลิตบัณฑิตในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต” และการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิตในตลาดแรงงาน” โดยการสัมมนาทั้ง 3 หัวข้อ ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร อาทิ พ.ต.ท.ปรีชา เก่งสารกิจ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย, นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นายอำเภออยางตลาด, นายธวัชชัย ฉัตรานุสรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ, อาจารย์รียา เต็ดขาด คณบดีวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, นางสาวนีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการภาค บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม และ อ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ



โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัยการเมืองฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการเมืองฯ และเป็นการสานต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยการเมืองฯ กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 300 คน

Thank you party for COPAG activists



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้จัดงานโครงการ “Thank you party for COPAG activists” ขึ้น โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง อาจารย์กัณฑ์ดา วิลาชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต ได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณแก่นักกิจกรรม “ในปีการศึกษา 2555 ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เน้นวิชาการ กิจกรรมที่เน้นช่วยเหลือสังคม เน้นสุขภาพ และความบันเทิง ซึ่งถือได้ว่านิสิตเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง” จากนั้นตัวแทนสโมสร นิสิตกล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักกิจกรรม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักกิจกรรมได้ร่วมกันสรุปผลงานการจัดกิจกรรมประจำปี 2555 และได้ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมจำนวน 130 คน

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม

‘14 กุมภาพันธ์ ผ้าป่าสามัคคี ทอดความรัก สร้างความดี สู่ชุมชน’

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดป่าดอนหนาด ต.ขามเรียง

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
“14 กุมภาพันธ์ ผ้าป่าสามัคคี ทอดความรัก สร้างความดี สู่ชุมชน”

โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง
ถังเก็บน้ำประปา โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง รศ.สมจิต วัฒนาชยากุล
นางพุลสิน วงศ์กลหุต นางประไพพรรณ จารุณี
นางสรรพศรี สุขสิงห์ นางพรพิมล ธิระคุณโกวิท
น.ส.วาณี ทองเสวต นางรัตนา ดิสสะมาน
นางสดศรี เจริญพันธ์ น.ส.ศุภลักษณ์ โรจน์เกตู
เป็นประธานกรรมการ และคณาจารย์ บุคลากร
และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เป็นคณะกรรมการ

การจัดกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยศึกษาพื้นที่วัด
ในเขตชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในการจัดทำผ้าป่าสามัคคี
เป็นการสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมของนิสิต
และบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองฯ กับชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง คือ “ความเข้มแข็งของนิสิต
และบุคลากรกิจการสาธารณะ” โดยเลือกพื้นที่
วัดป่าดอนหนาด ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่มีที่ตั้ง
เป็นเกาะกลางแม่น้ำชี และยังต้องการการพัฒนา
ในด้านต่างๆ อีกมาก



โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของนิสิต บุคลากร และประชาชนในการพึ่งพาอาศัยกัน
ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนิสิต และบุคลากรให้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงรักษา มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ
นอกจากนี้ยังเป็นการนำเงินที่ได้จากการบริจาคในการทำผ้าป่าสามัคคี ไปสมทบทุนในการต่อเติมถังเก็บน้ำประปา เพื่อเป็นสาธารณูปโภคภายในวัด
และเป็นการลดบทเรียนในการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้วย

ทั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และชาวชุมชนบ้านดอนนา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดป่าดอนหนาด ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาคประชาชนกับข้อเสนอประกอบ การร่างกฎหมาย 3 ฉบับเพื่อการกระจาย การถือครองที่ดินที่เป็นธรรม”



เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเรียน D 219 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ศึกษาการเมืองท้องถิ่นอีสาน วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาคประชาชนกับข้อเสนอประกอบการร่างกฎหมาย 3 ฉบับเพื่อการกระจาย การถือครองที่ดินที่เป็นธรรม” ขึ้น โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการสัมมนา

ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปัญหาการจัดการที่ดินในสังคมไทย และบทเรียนการจัดการที่ดินและการจัดตั้งขบวนการประชาชนในต่างประเทศ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม / สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แนวคิดและหลักการกระจายการถือครองที่ดิน โดยมาตรการทางกฎหมายที่ดิน 3 ฉบับ” วิทยากรโดย ดร.โสภณ ชมชาญ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน) ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย คุณปราโมทย์ ผลภิญโญ ผู้ประสานงานศูนย์นิเวศชุมชนศึกษา / การระดมความคิดเห็นหลักการจัดทำร่างกฎหมายที่ดินภาคประชาชน 3 ฉบับ

และแผนการรณรงค์พื้นที่ภาคอีสาน / ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม” โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / แลกเปลี่ยนและอภิปรายเรื่อง “คดีคนจนกับความไม่เป็นธรรม” โดย ทีมทนายความศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินรายการโดย คุณวิณา นำเจริญสมบัติ ที่ปรึกษา American Jewish World Service (AJWS) ประเทศไทย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ดินภาคประชาชน ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อวางแผนการรณรงค์ร่างกฎหมายที่ดินภาคประชาชน และการพัฒนาเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อสร้างกลไกในภาคอีสานสำหรับการรณรงค์ เผยแพร่ และร่วมกันเข้าชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเสนอกฎหมายทั้ง 3 ฉบับต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อให้นิติบัญญัติได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาที่ดิน การเมืองภาคประชาชน และขบวนการประชาชนในภาคอีสาน

มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรประชาชน ประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน



วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเรียน D 219 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจากคนบนดาดฟ้า รศ.สีดา สอนศรี



จุดสาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับประจำเดือนเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 เป็นฉบับที่ 2 ที่วิทยาลัยฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารที่สำคัญ ที่ทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ ในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 นี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ มากมาย เช่น โครงการบทบาทของผู้นำในอาเซียนและการแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 1 โครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 โครงการบรรยายพิเศษเรื่องบทบาททนายความกับการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน และโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “14 กุมภาพันธ์ ฟ้าป่าสามัคคี ทอดความรัก สร้างความดี สุขุมชน” เป็นต้น หวังว่าจุดสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากนักน้อย

เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดทำโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 3750 โทรสาร 0-4375-4317